

Gold Futures: ถือ Long ต่อไปก่อน

Long GFM16 ทำกำไรที่ \$1,295/Oz ตัดขาดทุน \$1,270/Oz

แนวโน้มคืนนี้ ยังแกว่งในกรอบ Parallel Uptrend Channel

ราคาทองคำในระหว่างวันเคลื่อนไหวในกรอบแคบ โดยถูกกดตันก่อนในช่วงแรกจาก Dollar Index ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น และแรงขายเพื่อลดความเสี่ยงก่อนจะทราบผลประชุม FOMC คืนพรุ่งนี้ แต่มาได้แรงหนุนจากบรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงที่พลิกกลับเป็นลบ ตลาดหุ้นยุโรปเปิดร่วงต่อกอีก 1.5-2.0% จากความกังวลในผลกระทบหากอังกฤษต้องออกจากสหภาพยุโรป เพราะถือเป็นประเทศที่เป็นศูนย์กลางทางการเงินของกลุ่ม ทำให้ผลลบหรือบวกยิ่งยากที่จะคาดเดา นักลงทุนจึงเลือกโยกเงินเข้าไปพักในพันธบัตร จนทำให้ผลตอบแทนของพันธบัตรเยอรมันอ่อนตัวลงต่ำกว่า 0% ซึ่งสถานการณ์เช่นนี้จะเปรียบกับการเคลื่อนไหวของราคาทองคำ แต่จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับกาเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ตลาดคาดยอดค้าปลีก พ.ค. 16 (19.30 น.) เพิ่มขึ้น 0.3% M-M ลดลงจากงวดก่อนที่ 1.3% M-M หากออกมาแยกว่าคาด จะจุดให้ราคาทองคำอ่อนตัวลง ในมุมมองของเราเชื่อในกรณีแรกมากกว่ากรณีหลัง จึงยังแนะนำให้เก็งกำไรฝั่ง Long ต่อไป คาดกรอบการเคลื่อนไหวที่ \$1,275-1,290/Oz



Oil Futures: รอดูทิศทางที่ชัดเจน

ปล่อยสถานะว่างเพื่อรอดูทิศทางที่ชัดเจน

ราคา Brent กลับมาพักตัวลงต่อ ตามบรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงที่เป็นลบ และอุปทานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้งจากสหรัฐฯและอิหร่าน รวมถึงการปรับตัวเพิ่มขึ้นของ Dollar Index ที่ทำให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์โดยรวมถูกกดตันตามหลักความเสมอภาคของค่าเงิน

โดยในภาพทางเทคนิคยังคงดูไม่ตึ๊ง เพราะหลุดเส้นค่าเฉลี่ย 5 และ 10 วันลงมา แต่ Downside ยังจำกัดที่เส้นค่าเฉลี่ย 25 วัน ทำให้ยังมีลุ้นดีดกลับระยะสั้นก่อนจะเลือกข้างใหม่อีกครั้ง คาดกรอบการเคลื่อนไหวที่ \$48.5-51.5/บาร์เรล



DISCLAIMER: รายงานฉบับนี้จัดทำโดยบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) "บริษัท" ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ถูกจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่เชื่อใจหรือการเชื่อใจความน่าเชื่อถือ และ/หรือมีความถูกต้อง อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลและความคิดเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทไม่มีความประสงค์ที่จะชี้แจงหรือชี้ชวนให้ลงทุน ลงทุนซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ รวมทั้งบริษัทไม่ได้รับประกันผลตอบแทนหรือราคาของหลักทรัพย์ตามข้อมูลที่ปรากฏแต่อย่างใด บริษัทจึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลหรือความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการตัดสินใจลงทุน บริษัทขอสงวนลิขสิทธิ์ในข้อมูลและความคิดเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดนำข้อมูลและความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ประโยชน์ คัดลอก ตัดแปลง ทำซ้ำ นำออกแสดงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทล่วงหน้า การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) อาจเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) และผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) บนหลักทรัพย์ที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ โดยบริษัท อาจจัดทำหรือกระทำการหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวนี้ ดังนั้น นักลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนังสือชี้ชวนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน